



ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว/๖๔ ๘๑

ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๕๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เรียน นายอำเภอบ้านตาก พบพระ แม่ระมาด แม่สอด อุ้มผาง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการจัดกิจกรรมตอนปิดภาคเรียนให้แก่เยาวชนให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ให้เยาวชนในแต่ละช่วงวัยเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม

ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมอาสาที่อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม เช่น การเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ได้แก่ การพิทักษ์รักษาความสะอาด การพิทักษ์รักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การรณรงค์สร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น

๒. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เช่น การส่งเสริมการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา เกมละเล่นพื้นบ้านต่างๆ การเดินแอร์โรบิค การประกวดดนตรี การประกวดวาดภาพ หรือกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น

๓. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น การจัดค่ายอบรมพุทธบุตร การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การประกวดมารยาทไทย เป็นต้น

๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายการเรียนรู้สู่อาเซียน หรือ กิจกรรมครูอาสาสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น

๕. กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีรายได้ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่รู้จักคุณค่าของการทำงานและเงิน รู้จักหารรายได้โดยวิธีสุจริต เช่น การรวมกลุ่มจัดทำสิ่งของที่ระลึกโดยนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสินค้าของที่ระลึก หรือศิลปะประดิษฐ์ที่เด็กนักเรียนได้ประดิษฐ์ระหว่างการเรียนการสอน ในห้องเรียนออกมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั่วคราว เป็นรายชิ้น/รายชั่วโมง การขอความร่วมมือห้างหรือร้านค้า ภาคเอกชนในพื้นที่รับนักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติงานชั่วคราวโดยให้ค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น/ชั่วโมง เป็นต้น

/๖. กิจกรรมการ...

๖. กิจกรรมเฝ้าระวังตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงร่วมกับผู้ปกครอง คอยให้คำแนะนำปรึกษา ปลูกจิตสำนึกการเป็นเด็กเยาวชนที่ดีของสถานศึกษา ครอบครัว และสังคม  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธา สายวาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก